



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณะและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๖๔ ๔๔๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๕)

ที่ กท ๐๕๐๔/๖๖

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการเขต

พร้อมนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งสำเนาหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๔๐ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการต่อไป

(นางสุราทิพย์ สนเยี่ยม)
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ลงนาม (สพ. ๖)
ที่ มค ๒๕๖๔
๐๙.๓๐

สำนักการแพทย์ รพ. รามาธิบดี
168
วันที่ 12 มี.ค. 2564
เวลา ๑๐

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๖ ๔๕๕๔ หรือโทร ๑๕๑๘)
ที่ กท ๐๕๐๔/๕๐ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

ส่วนเลขานุการ รลป.
รับที่ รลป. ๓
วันที่ - ๘ ม.ค. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๙๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เชิญปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ นายโทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน และให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเข้าร่วมประชุมและรายงานผล

ข้อเท็จจริง

๑. การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ประจำวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมี พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานฯ นายโทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม และมี ศปม.กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากมีเหตุขัดข้องของการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ทำให้กระทรวงมหาดไทยไม่สามารถรายงานสถานการณ์ผลการปฏิบัติงานและไม่ทราบข้อสั่งการจากประธานฯ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะประสาน ศปม. เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

๒. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ประสานกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้อสั่งการจากประธานฯ รายละเอียด ดังแนบ

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม)
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

- สนอ. สนพ. สนท. สำนักงานเขต และ สปส. เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สยป. และ รป.กทม. เสนอ

(นางวันทนี วัฒนนะ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๔

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๑ มี.ค. ๖๔

สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องศูนย์สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (เดิม)
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	<p>กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รายงานและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ดังนี้</p> <p>ให้มีการเฝ้าระวังการกระจายข่าวปลอม (Fake News) ในรูปแบบข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Line และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต่อประชาชน เช่น การพบผู้ติดเชื้อและการกักตุนสินค้า เป็นต้น และเห็นควรให้หน่วยงานภาครัฐหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลในรูปแบบข้อความ ควรจัดทำสื่อในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Infographic โดยระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร</p> <p>ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีการสั่งการให้กำลังพล กอ.รมน.ประจำภาคและประจำจังหวัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ของ ศบค. ให้มีการฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด อุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสร่วมกันตามวงรอบ รวมทั้งการคัดกรองบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้กำลังพลงดหรือชะลอการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด</p>	
๒	<p>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ) ได้มีการชี้แจงภารกิจและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑. การควบคุมการคมนาคม การจัดจุดตรวจ/จุดสกัด ในแต่ละจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ให้แต่ละจังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานในการบูรณาการกำลังทหาร/ตำรวจ รวมทั้งใช้แพทย์ทหาร เข้าตามจุดต่าง ๆ โดยให้ ศปม. เหล่าทัพ ที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ประสานกับ ศปม.ตร. และจังหวัด เพื่อวางแผนและบูรณาการ การปฏิบัติงานในการควบคุมเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ในแต่ละพื้นที่ โดยการใช้กำลังพลในเขตรอยต่อระหว่างพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมจะใช้กำลังของสารวัตรทหารเป็นหลักร่วมกับกำลังพลแพทย์</p> <p>๒. การสนับสนุนแพทย์ทหารในการคัดกรอง ณ ท่าอากาศยาน อยู่ระหว่างการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการประสานกับ ศบค.มท. แล้วนั้น สามารถจัดชุดแพทย์ได้ ๑ ชุด ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และในส่วนของท่าอากาศยานในต่างจังหวัด หากมีการใช้งานจริงจะต้องมีการบูรณาการกับหลายหน่วยงาน รวมถึงสาธารณสุขจังหวัดในแต่ละพื้นที่</p> <p>๓. ให้ ศปม.ตร. ดำรงความต่อเนื่องในการกวดขัน สืบสวน สอบสวน จับกุม ดำเนินคดีต่อกลุ่มบุคคลที่มีมูลทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด เช่น การลักลอบเล่นการพนันทุกประเภท และใช้มาตรการทางกฎหมายที่เด็ดขาดและเสนอบทลงโทษสูงสุดต่อกลุ่มบุคคลที่มีมูลทำผิดกฎหมายและเป็นต้นตอหรือแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคฯ</p> <p>๔. สืบเนื่องจากประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) ในการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระลอกใหม่ โดยแบ่งมาตรการออกเป็น ๒ ชั้น ฝ่ายยุทธการ ได้เตรียมการออกคำสั่งยุทธการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน หากมีการปรับระดับพื้นที่ในเขตพื้นที่</p>	<p>ศปม. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ. ศปม.ตร. ศปม.มท. กทม. กอ.รมน.</p>

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>ที่รับผิดชอบ โดยให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อม ทั้งนี้มาตรการขั้นที่ ๑ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. หากผลการประเมินการดำเนินการในขั้นที่ ๑ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ได้ จะมีการปรับใช้มาตรการในขั้นที่ ๒ ต่อไป</p> <p>๕. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่อาจทำให้การควบคุมโรคในระลอกใหม่ไม่สำเร็จ ดังนี้</p> <p>๕.๑ การที่มีผู้ลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดน เช่น แรงงาน หรือคนไทยที่ลักลอบข้ามแดนและนำเชื้อโรคฯ เข้ามาในประเทศ ฝ่ายยุทธการ ศปม. ประสานขอความร่วมมือกองกำลังที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังชายแดน ใช้มาตรการในการสกัดกั้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ มีการรายงานว่าได้มีการจับกุมชาวโรฮีนจา จำนวน ๑๓ คน ที่เดินทางเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ และผ่านจังหวัดกำแพงเพชร อย่างผิดกฎหมาย</p> <p>๕.๒ การลักลอบทำกิจกรรม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยง โดยไม่ได้มีการใช้มาตรการควบคุมหรือใช้มาตรการทางสาธารณสุข เช่น การลักลอบเล่นการพนัน โดยฝ่ายยุทธการ ศปม. ประสาน ศปม.ตร. ในการตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคฯ</p>	
๓	<p>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายการข่าว) ได้แสดงความกังวลต่อ Cluster บ่อนการพนัน เนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่มีการปิดพรมแดนจึงไม่สามารถเดินทางไปเล่นที่ประเทศเพื่อนบ้านและสภาพแวดล้อมในประเทศที่เอื้อต่อการเกิดบ่อน เนื่องจากไม่ได้มีการใช้มาตรการเคอร์ฟิว (curfew) เหมือนในการควบคุมสถานการณ์ครั้งก่อน ทำให้ Cluster บ่อนการพนันนั้นมีโอกาสแพร่กระจายได้มากกว่า Cluster แรงงานต่างชาติ ทั้งนี้ฝ่ายการข่าวได้เสนอให้มีการกำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายและการติดเชื้อโรคฯ</p>	ศปม.ตร.
๔	<p>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม ดังนี้</p> <p>๑. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ที่มีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อบังคับที่ออกโดย ศบค. ศปค. รวมถึงคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และในส่วนของ ศปม. เหล่าทัพให้มีการสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มขีดความสามารถ</p> <p>๒. ให้ ศปม. เหล่าทัพและ ศปม.ตร. เตรียมความพร้อมสำหรับการปรับระดับพื้นที่ควบคุม ทั้งการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจเพื่อควบคุมการคมนาคมในเส้นทางที่สำคัญ การสนับสนุนแพทย์ทหารในการคัดกรอง ณ ท่าอากาศยาน และกวดขันจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมกระทำผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด</p> <p>๓. ให้ทุกหน่วยดำเนินการตามภารกิจเดิมที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ประธานได้เน้นย้ำว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้แสดงความห่วงใยถึงกำลังพลที่ได้เข้าไปปฏิบัติงานในทุก ศปม. ให้ระมัดระวังตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีการใช้งานแอปพลิเคชัน หมอชนะ และไทยชนะ รวมทั้งการใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 D/M/H/T/T (D-Distancing / M-Mask Wearing / H-Hand Washing / T-Testing /T- Thaichana application) อย่างเคร่งครัด</p>	ทุกหน่วยงาน